



ธรรมนูญการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Linguistics Olympiad: TOL)

1 หลักการ

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางภาษาและภาษาศาสตร์ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงได้จัดให้มีการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Linguistics Olympiad: IOL)

2 ศูนย์ สอวน. วิชาภาษาศาสตร์

ศูนย์ สอวน. วิชาภาษาศาสตร์ ปัจจุบันมีเพียง 1 ศูนย์ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบทั่วประเทศ มีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขัน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบทั้งด้านวิชาการและการบริหารรวมถึงบริหารการเงินและงบประมาณในแต่ละปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพรับผิดชอบดูแลให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าสอบทุกคน ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ มีดังนี้

- ก. ดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปตามข้อบังคับของธรรมนูญนี้
- ข. จัดทำตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน
- ค. ออกกำหนดการแข่งขันที่แน่นอน
- ง. ทำหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขัน
- จ. จัดทำสำเนาข้อสอบ และร่วมในการเตรียมข้อสอบสำหรับการแข่งขัน ซึ่งจะต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบเป็นความลับอย่างที่สุด
- ฉ. จัดทำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมและผู้เป็นผู้แทนประเทศไทย
- ช. จัดทำรายงานการแข่งขันเสนอมูลนิธิ สอวน. ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีหลังการแข่งขัน

3 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยมูลนิธิ สอวน. มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดทำข้อสอบทั้งหมด ทั้งการจัดทำโจทย์ กลั่นกรอง พิจารณาคัดเลือก จัดรูปแบบข้อสอบ และตรวจข้อสอบ

4 คณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิก

คณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิก ประกอบด้วยประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และกรรมการอื่น ๆ ซึ่งมาจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลายทั่วประเทศ ที่ สอวน. แต่งตั้งขึ้น จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 คน

คณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิก มีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- ก. กำกับและดูแลให้การแข่งขันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
- ข. ตรวจสอบความถูกต้องและความยุติธรรมในการพิจารณาผลการแข่งขัน
- ค. พิจารณาผลการแข่งขันและตัดสินเรื่องการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด และจะไม่มีการเปิดเผยคะแนนของผู้แข่งขัน
- ง. ประสานงานกับผู้จัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ในการส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

5 ภาษาที่ใช้ในการสอบ

ภาษาที่ใช้ในการสอบแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ คือ ภาษาไทย

6 คุณสมบัติผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- ก. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาในประเทศไทย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในประเทศไทย หรือมีวุฒิเทียบเท่า เช่น วุฒิสอบเทียบ GED (General Education Development) หรือวุฒิจากระบบการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ในปีการศึกษาที่เข้าแข่งขัน และยังไม่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันสอบแข่งขัน ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ และจะพำนักอยู่ในประเทศไทยจนสิ้นสุดการแข่งขัน ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในปีนั้น

- ข. มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของปีที่จะเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
- ค. ไม่เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมาแล้ว 3 ครั้ง

7 การสอบ

การสอบใช้เวลา 2 ชั่วโมง ข้อสอบเป็นโจทย์ปัญหาซึ่งเป็นชุดข้อมูลภาษาจำนวนหนึ่ง ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะทางด้านภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการทำข้อสอบ และไม่ต้องมีพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาศาสตร์ในการทำข้อสอบ เนื่องจากข้อสอบจะทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ภาษา ซึ่งจะอาศัยความสามารถเชิงตรรกะ การสังเกต การคิดวิเคราะห์ และการคิดนอกกรอบในการค้นหาคำตอบเป็นหลัก ทั้งนี้ ข้อสอบอาจอยู่ในรูปแบบของปรนัยหรืออัตนัย

8 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ผู้เข้าสอบภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติที่ได้รับคะแนนสูงสุดประมาณ 30 คน จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิกกำหนดจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistics Olympiad: APLO) หลังจากนั้น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก ลำดับที่ 1-4 จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 5 และ 6 จะเป็นผู้แทนสำรอง

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยและผู้แทนสำรองที่ได้รับการอบรมเข้มก่อนการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครบตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิกกำหนด จะมีสิทธิเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกในครั้งต่อไป โดยไม่นับรวมในจำนวนผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกในปีนั้น ยกเว้นผู้ที่เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมาแล้ว 3 ครั้ง จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

9 งบประมาณของการแข่งขัน

มูลนิธิ สอวน. รับผิดชอบงบประมาณการแข่งขันผ่านศูนย์ สอวน. วิชาภาษาศาสตร์ โดยให้ศูนย์ สอวน. วิชาภาษาศาสตร์ทำประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติอย่างน้อย 6 เดือนก่อนกำหนดการแข่งขัน อย่างไรก็ตามศูนย์ สอวน. วิชาภาษาศาสตร์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาทเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันได้ โดยต้องประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบล่วงหน้า อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ โดยเป็นอัตราที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร นอกจากนี้ ศูนย์ สอวน. วิชาภาษาศาสตร์อาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง

10 หน่วยงานในการประสานงาน

มูลนิธิ สอวน. เป็นผู้ประสานงานระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ

11 การแก้ไขธรรมนูญ

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในธรรมนูญ การเพิ่มเติมหรือการลบทบทบัญญัติสามารถกระทำได้โดย คณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิกเท่านั้น และต้องอาศัยเสียงข้างมาก (2 ใน 3 ของคะแนนเสียงของคณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิก มูลนิธิ สอวน.)

รับรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิชาภาษาศาสตร์โอลิมปิก
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567